

# Xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới là việc “quan trọng và cấp bách”

| LƯƠNG THỦY |

Đó là ý kiến của TS. Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Bí thư Đảng ủy cơ quan trong cuộc Hội thảo khoa học “Hội NDVN - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân (ND) thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua, tại Hà Nội.

## Khẳng định những giá trị cốt lõi bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Thào Xuân Sùng cho rằng: Tác phẩm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản “vô cùng quý báu, trở thành nguồn cổ vũ đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” như Đảng ta đã khẳng định.

Trong bức thư gửi diên chủ nông dân ngày 11.4.1946, Người chỉ rõ: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong cuộc sống và xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào ND, trông cậy và nông nghiệp một phần lớn. ND ta giàu thì nước ta giàu. Nông dân ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh; Di chúc của Người và Chiến lược phát triển con người xuyên suốt của Đảng ta, Hội nghị lần thứ 7, BCH T.Ư Đảng (khoá X) năm 2008 đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư về phát triển nông nghiệp, ND, nông thôn. Và người ND đã thể hiện được vai trò thực sự là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM); các cấp Hội NDVN thể hiện được vai trò là “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng



Chủ tịch Hồ Chí Minh với bà con nông dân Hợp tác xã Tân Lập, huyện Quốc Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội), tháng 7/1958. Ảnh: T.L

NTM”. Cùng với việc Hội NDVN đẩy mạnh các phong trào ND tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn, đã tuyên truyền vận động bình quân 6,2 triệu hộ ND đăng ký tham gia và có 3,5 triệu hộ ND đạt danh hiệu “ND sản xuất, kinh doanh giỏi”. Đây là một trong những tiêu chí hình mẫu người ND mới - người ND thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; tạo tâm lý tự tin, ý chí thoát nghèo và làm giàu bền vững của người ND.

Theo TS. Nguyễn Danh Lợi - Học

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho rằng bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện bất hủ, chứa đựng những tư tưởng lớn lao, tình cảm đối với toàn thể cộng đồng dân Việt Nam, đối với mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân, trong đó, giai cấp ND được người quan tâm sâu sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí, vai trò và sự đóng góp lớn lao của ND cho cách mạng, cho dân tộc Việt Nam. Người căn dặn quan tâm lợi ích chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh

thần của ND và luôn mong muốn ND tiếp tục phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước sau chiến tranh.

Những căn dặn của Người trong Di chúc hàm chứa nội dung định hướng sâu sắc cho toàn Đảng, toàn dân ta trong việc phát huy vai trò rường cột của người ND trong hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày giang sơn thu về một mối, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

### **Xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới là yếu tố quan trọng và cấp bách**

Tại cuộc Hội thảo, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Hội thảo sẽ tập trung thảo luận vào những vấn đề cụ thể như: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Hội NDVN và phong trào ND theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng người ND, giai cấp ND thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; làm rõ xu hướng biến đổi về năng lực trên các mặt của người NDVN trong những năm đổi mới; tác động của kinh tế thị trường, của CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đến việc hình thành người ND hiện nay; dự báo xu hướng biến đổi của người NDVN trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; bước đầu xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí mẫu hình người ND và các nội dung cơ bản về xây dựng hình mẫu người ND đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng mẫu hình người NDVN trong thời kỳ mới.

Những ý kiến đóng góp trong Hội thảo sẽ được Hội NDVN lựa chọn để làm cơ sở xây dựng nội dung các hoạt động của công tác Hội và phong trào ND trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII, Hội NDVN nhiệm kỳ 2018- 2023.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã có ý kiến đóng góp để xây dựng mẫu hình người ND mới. Theo ông Nguyễn Thái



**Chủ tịch Thào Xuân Sùng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh TRẦN QUẢNG**

Vinh - Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết: Trong thời gian qua việc xây dựng mẫu hình người ND trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã được đề cập thông qua các hội thảo, tọa đàm do cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức với các nội dung cụ thể như: *Thứ nhất*, giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; *Thứ hai*, biết giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, hợp tác và giúp đỡ nhau; *Thứ ba*, có trình độ học vấn và kiến thức khoa học - kỹ thuật tiên tiến; *Thứ tư*, biết kết hợp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa lao động cần cù và sáng tạo, trọng nghĩa tình, kiên nhẫn và kiên cường. Có thể thấy với những nội dung cơ bản về mẫu hình người ND thời kỳ mới phù hợp với quan điểm Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Cũng đề cập đến vấn đề này, PGS. TS. Nguyễn Đức Chiện - (Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng: Hiện nay, ở các địa phương xuất hiện nhóm ND mới đang giữ vị thế, vai trò rất quan trọng, họ xứng đáng là nhân vật đầu tàu trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa ở cộng đồng nông thôn trong bối cảnh hội nhập. Ở các địa

phương, họ đang tham gia đóng góp trí lực để làm cho nền nông nghiệp Việt Nam thay đổi căn bản về bản chất kinh tế. Có thể nhận thấy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng NTM đang làm phân hóa nông dân, tan rã phương thức sản xuất tiểu nông và hướng đến phương thức sản xuất thị trường, công nghiệp.

Người ND Việt Nam cần chuyển đổi từ tư duy ND tự cung tự cấp sang tư duy sản xuất nông nghiệp trang trại chuyên nghiệp. Nông nghiệp trong tương lai sẽ trở thành một nghề như các nghề khác trong xã hội với đặc trưng dựa trên các đơn vị nông nghiệp gia đình hiện đại hoá. Chúng ta rất hy vọng kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam sẽ có sự bứt phá để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển dân giàu nước mạnh trong thời gian tới - TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện KH Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) cũng nhấn mạnh thêm.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Thào Xuân Sùng đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu, các ý kiến, tham luận đã mang lại nhiều thông tin có giá trị và rất hữu ích cho Hội ND và giai cấp ND:

*Một là*, giá trị vĩnh hằng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân và giai cấp NDVN những giá trị tư tưởng, lý luận, thực tiễn rất phong phú và vẫn còn nguyên vẹn giá trị, định



Quang cảnh buổi Hội thảo. Ảnh TRẦN QUẢNG

hướng để chúng ta tiếp tục tiến lên.

*Hai là*, những kết quả mà Hội NDVN và giai cấp ND đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã có nhiều nỗ lực học tập, phấn đấu thực hiện lời căn dặn cuối cùng của Người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người ND đã thể hiện được vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, các cấp Hội NDVN đã thể hiện được vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào ND và công cuộc xây dựng NTM. Người NDVN gìn giữ và phát huy những phẩm chất cao đẹp như lòng yêu nước, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, sáng tạo, cần cù, chịu khó đã đóng vai trò quyết định trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, đưa VN trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản. Cùng với đó, hàng triệu hộ ND đạt danh hiệu “ND sản xuất kinh doanh giỏi” - là những mẫu hình người ND thời kỳ mới. Những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội NDVN đã góp phần tạo nên “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa” trong sự nghiệp CNH, HĐH hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

*Ba là*, việc xác định tiêu chí và xây dựng mẫu hình người ND thế hệ mới

thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là yếu tố quan trọng nhất và cấp bách.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra là xây dựng, hình thành thế hệ người ND mới phát triển toàn diện, từng bước hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ thông minh, năng lực sáng tạo, kỹ năng canh tác nông nghiệp công nghệ cao, thể lực tốt, tâm hồn trong sáng, văn minh, giàu lòng tự hào, tự trọng dân tộc, đủ kiến thức, kỹ năng giao thương, hội nhập quốc tế. Nội dung cơ bản về xây dựng mẫu hình người ND thế hệ mới là:

*Thứ nhất*, giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.

*Thứ hai*, biết giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, hợp tác và giúp đỡ nhau.

*Thứ ba*, có trình độ học vấn và kiến thức KHKT tiên tiến.

*Thứ tư*, có năng lực sản xuất hàng hóa, và tiêu thụ nông sản thực phẩm theo chuỗi giá trị, có khả năng bảo vệ độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc.

*Bốn là*, đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng người ND thế hệ mới đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Hội NDVN giữ vai trò trung tâm, nòng cốt. Hội ND các cấp chủ động, tích cực tham gia và phối

hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để hoạch định cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực ND chất lượng cao bằng việc đẩy mạnh công tác tập huấn, công tác đào tạo nghề cho ND.

Các cấp Hội ND tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chi hội ND xây dựng HTX để hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp và Nhà nước, tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM văn minh, hiện đại, dựa vào ND và vì ND. Tổ chức hỗ trợ các chi hội, tổ hợp tác, HTX tham gia xây dựng các DN nông dân và dịch vụ để tăng cường năng lực liên kết 6 nhà (nhà nông- nhà khoa học - nhà nước - nhà doanh nghiệp - ngân hàng - nhà phân phối).

Xây dựng Hội ND trong sạch, vững mạnh và đội ngũ hội viên Hội NDVN phát triển toàn diện, có năng lực, trí tuệ, kỹ năng tham gia thị trường, tự chủ và chủ động trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hiểu pháp luật và biết vận dụng pháp luật.

Tuyên truyền, vận động ND học tập ngoại ngữ, thương mại quốc tế và tạo điều kiện cho ND tham quan, học tập, giới thiệu và chuyển giao các sản phẩm công nghiệp của các nước tiên tiến để ứng dụng, góp phần xây dựng mẫu hình người ND thế hệ mới. □